



# BẠO LỰC TÌNH DỤC LÀ GÌ?

Bạo lực tình dục (đôi khi gọi là tấn công tình dục) là một tội ác. Thuật ngữ này mô tả một loạt các hành vi tình dục bao gồm việc sử dụng vũ lực hoặc thao túng để kiểm soát người khác về mặt tình dục. Nó có thể bao gồm tấn công tình dục, lạm dụng tình dục trẻ em, hiếp dâm, lạm dụng tình dục trực tuyến, khai thác tình dục thương mại và bạo lực tình dục trong các tình huống xung đột.

Nếu hoạt động tình dục diễn ra mà không có sự đồng ý (cho phép và thỏa thuận) của bạn thì đó là bạo lực tình dục. Bạo lực tình dục cũng bao gồm những tình huống khi một người không có khả năng đồng thuận vì họ quá trẻ, say rượu hoặc ma túy, bất tỉnh hoặc không thể nói không.

**Bạn có thể tìm hiểu về sự đồng thuận TẠI ĐÂY**

Về mặt pháp lý, những người dưới 16 tuổi không thể đưa ra sự đồng thuận vì họ vẫn còn là trẻ em. Việc dụ dỗ người dưới 16 tuổi tham gia vào bất kỳ hoạt động tình dục nào đều là hành vi lạm dụng tình dục trẻ em hoặc tấn công tình dục trẻ em.

Bạo lực tình dục có thể xảy ra ở nơi công cộng, các mối quan hệ thân thiết, gia đình và những nơi khác như trong thể thao hoặc các câu lạc bộ, trường học, địa điểm tôn giáo và các tổ chức khác.



## CÁC LOẠI BẠO LỰC TÌNH DỤC

**Hiếp dâm** là hành vi quan hệ tình dục cưỡng bức, thông qua quan hệ tình dục bằng miệng, hậu môn hoặc âm đạo. Hiếp dâm có thể xảy ra với bất kỳ ai và thậm chí có thể xảy ra trong hôn nhân nếu một trong hai người ép buộc chồng, vợ hoặc bạn đời của mình quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý của họ.

Việc ép buộc (gây áp lực hoặc thao túng) ai đó vào hoạt động tình dục trái với ý muốn của họ được gọi là **cưỡng bức tình dục**.

Hoạt động tình dục bị ép buộc, cưỡng ép hoặc thao túng xảy ra khi bạn đang hẹn hò được gọi là **hiếp dâm khi hẹn hò**.

**Xâm hại khiếm nhã** là hành vi chạm vào cơ thể người khác mà không được họ đồng ý, bao gồm cả việc chạm vào vùng riêng tư trên cơ thể người khác.

**Quấy rối tình dục** là những bình luận, câu hỏi hoặc hành động liên quan đến tình dục không mong muốn.

## LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRỰC TUYẾN

**Lạm dụng tình dục trực tuyến** là một dạng bạo lực tình dục xảy ra khi sử dụng Internet để khai thác, ép buộc, quấy rối hoặc dụ dỗ mọi người vì mục đích tình dục. Lạm dụng tình dục trực tuyến có thể xảy ra với cả trẻ em và người lớn.

**Grooming** là khi một người từ từ xây dựng mối quan hệ tin cậy với trẻ em hoặc thanh thiếu niên thông qua việc thao túng để xâm hại tình dục họ. Grooming được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, trang mạng chơi game trực tuyến và các nền tảng kỹ thuật số khác.

**Tống tiền tình dục** xảy ra khi ai đó ép buộc hoặc thao túng người khác bằng cách đe dọa tiết lộ bí mật về họ, làm nhục họ hoặc làm hại họ. Họ có thể nói điều gì đó như "Nếu bạn không làm những gì tôi bảo, tôi sẽ chia sẻ những bức ảnh khóa thân mà bạn gửi cho tôi với bố mẹ, bạn bè và/hoặc trường học của bạn".

**Bắt nạt và quấy rối tình dục trực tuyến** là khi ai đó sử dụng mạng xã hội, nhóm trực tuyến hoặc ứng dụng nhắn tin để gửi bình luận hoặc hình ảnh khiêu dâm, đe dọa bạo lực tình dục hoặc nội dung khiêu dâm không mong muốn.

Phát tán tài liệu **lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM)** là một loại lạm dụng tình dục xảy ra thông qua việc chia sẻ hình ảnh hoặc video cho thấy hành vi xâm hại tình dục trẻ em và thanh thiếu niên.

**Dụ dỗ tình dục** là khi người lớn sử dụng phòng chat, ứng dụng hẹn hò hoặc trang mạng xã hội để giả vờ là trẻ em hoặc người trẻ tuổi nhằm lừa những trẻ em/người trẻ tuổi khác tin rằng họ đang nói chuyện với một người cùng tuổi. Họ làm như vậy vì họ có ý định sau này sẽ yêu cầu trẻ em/ thanh thiếu niên tham gia vào hoạt động tình dục.

**Dụ dỗ trực tuyến** xảy ra khi một người cố gắng lừa người khác gặp mình với mục đích quan hệ tình dục. Họ có thể giả vờ là một "người bạn tốt" hoặc có thể dùng thủ đoạn hoặc thao túng, chẳng hạn như đưa tiền hoặc quà để gặp trực tiếp.

Sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em cũng là một hình thức lạm dụng tình dục trực tuyến. Đây được gọi là **Sản xuất nội dung lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM)** và xảy ra khi trẻ em bị ép buộc hoặc bị lợi dụng để tạo ra những bức ảnh hoặc video có nội dung khiêu dâm về chính mình.

## KHAI THÁC TÌNH DỤC

Việc bắt người khác thực hiện hành vi tình dục để kiếm tiền được gọi là **bóc lột tình dục vì mục đích thương mại**. Nó bao gồm việc sử dụng vũ lực, thao túng, ép buộc hoặc thủ đoạn để lôi kéo mọi người vào hoạt động tình dục để đổi lấy tiền hoặc những thứ khác. Khai thác tình dục có thể xảy ra trực tiếp hoặc trực tuyến và có thể bao gồm **buôn bán người, mại dâm và khiêu dâm**. Không giống như công việc tình dục tự nguyện, trong đó mọi người tự nguyện tham gia vào ngành công nghiệp tình dục, nạn nhân của nạn bóc lột tình dục thương mại bị lừa, thao túng hoặc ép buộc tham gia hoạt động này trái với ý muốn của họ.

## BẠO LỰC TÌNH DỤC TRONG TÌNH HUỐNG XUNG ĐỘT VÀ HIẾP DÂM ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ MỘT VŨ KHÍ CHIẾN TRANH

Bạo lực tình dục trong các tình huống xung đột, hay **hiếp dâm được sử dụng như một vũ khí chiến tranh**, là hành vi cố ý và có tổ chức sử dụng bạo lực tình dục, bao gồm cả hiếp dâm, như một chiến thuật quân sự để đạt được các mục tiêu chính trị hoặc xã hội trong chiến tranh. Bạo lực tình dục trong các tình huống xung đột là tội ác chiến tranh.

**Bạo lực tình dục dưới mọi hình thức đều là bất hợp pháp ở Úc và vi phạm nhân quyền.**

**Nếu bạn là nạn nhân của bất kỳ hình thức bạo lực tình dục nào, bạn không đơn độc. Sự phục hồi và chữa lành là khả thi và có những người có thể và muốn giúp đỡ bạn.**